

มาเลเซียรณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติก



รัฐบาลแห่งรัฐสลังงอร์รณรงค์โครงการไม่ใช้ถุงพลาสติก บรรจุกภัณฑ์พลาสติกที่ทำมาจากโพลีสไตรีน และโฟม ทุกวันเสาร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้ แก่ไขกฎหมายเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าวโดย กำหนดให้ผู้ค้าปลีก อาทิ พ่อค้าแม่ค้า ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ต้องยอมรับข้อกำหนดนี้เมื่อสมัครหรือต่ออายุใบอนุญาตประกอบการประเภทรธุรกิจ โดยหากผู้ซื้อต้องการ ใช้ถุงพลาสติก ต้องชำระเงิน ๒๐ เซ็นต์ต่อถุงพลาสติก ๑ ใบ

อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยของคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสีเขียว สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและผู้บริหารระบุว่า ชาวสลังงอกว่าร้อยละ ๗๑ รู้สึกว่าการรณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติกเฉพาะวันเสาร์ยังไม่เพียงพอ รัฐบาลจึงต้อง เปลี่ยนแปลงนโยบายเพื่อจัดการกับปัญหาขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดสถานะ โลกร้อนโดยการกำหนดให้เลิกใช้ถุงพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกในอาคารและในช่วงพิธีการสำคัญ ต่างๆ นอกจากนี้ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ปูตราจายา และลาบวน รวมไปถึงรัฐยะโฮร์ ได้รณรงค์ตามนโยบาย ดังกล่าวเช่นเดียวกับรัฐสลังงอแล้ว

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต. รัฐบาล มาเลเซียให้ความสำคัญกับการรณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติก และบรรจุกภัณฑ์พลาสติก รวมทั้งโฟมอย่างจริงจังเพื่อ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งในความเป็นจริงรัฐบาล มาเลเซียได้เริ่มนโยบายดังกล่าวมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ โดย รณรงค์ให้งดใช้ถุงพลาสติกทุกวันเสาร์ ซึ่งได้รับการ ตอบรับที่ดีจากผู้ค้าปลีกและชาวมาเลเซีย อีกทั้ง ผู้บริโภคชาวมาเลเซียจำนวนมากเริ่มหลีกเลี่ยงการใช้ บรรจุกภัณฑ์พลาสติกในการใส่อาหารเนื่องจากเห็นว่า



บรรจุกภัณฑ์พลาสติกส่งผลเสียต่อสุขภาพ และหันไปใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ หรือ ปิ่นโตสแตนเลสแทน เนื่องจากสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งจากแนวโน้มการไม่ใช้ถุงพลาสติกและบรรจุกภัณฑ์ พลาสติกรวมทั้งแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคชาวมาเลเซียน่าจะเป็นโอกาสสำหรับไทยในการขยายตลาดสินค้า บรรจุกภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของไทย เช่น กล่องใส่อาหารที่ผลิตจากชานอ้อย ถุงใส่สินค้าชนิดย่อยสลายง่าย รวมทั้งบรรจุกภัณฑ์สแตนเลสมายังมาเลเซีย โดยจำหน่ายให้กับร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า และซูเปอร์มาร์เก็ตในมาเลเซียที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก

ที่มา: The Star วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙



- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ